

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỬ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỬ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2009/CT-UBND

Củ Chi, ngày 27 tháng 8 năm 2009

CHỈ THỊ

Về tổ chức thực hiện “Tháng an toàn giao thông” Tháng 9 năm 2009 trên địa bàn huyện Củ Chi

Thực hiện Chỉ thị số 718/TTg ngày 01 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quy định tháng 9 hàng năm là “Tháng an toàn giao thông”; Thực hiện Kế hoạch số 238/UBATGTQG ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố, kế hoạch của Ban An toàn giao thông thành phố.

Để tổ chức thiện hiện có hiệu quả “Tháng an toàn giao thông” năm 2009 trên địa bàn huyện, phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% số người chết vì tai nạn giao thông, giảm 15% số vụ tai nạn và số người bị thương vì tai nạn giao thông so với tháng 8/2009 và so với cùng kỳ năm 2008, không để xảy ra ùn tắc giao thông và tình trạng mua bán lấn chiếm lề đường trên tuyến Quốc lộ 22, các Tỉnh lộ 7, 8, 15, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Chủ đề trọng tâm của Tháng an toàn giao thông năm 2009 là “Xây dựng nếp văn hóa giao thông”: Xây dựng văn hóa giao thông nhằm tạo nên thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật và ý thức tự giác tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông như một chuẩn mực đạo đức truyền thống, biểu hiện sự văn minh, hiện đại của con người khi tham gia giao thông.

2. Các ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tập trung phối hợp thực hiện đồng bộ 3 mặt công tác trong “Tháng an toàn giao thông” là: tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; xây dựng nếp sống văn hóa giao thông; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị trên

địa bàn. Công an huyện phối hợp các ngành liên quan rà soát xác định các khu vực là “điểm đen” về tai nạn giao thông để tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn; các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm các khu vực mua bán lấn chiếm lề đường ở địa phương.

Ban An toàn giao thông huyện sẽ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông - Tháng 9/2009” trên địa bàn vào ngày 30 tháng 8 năm 2009 (Chủ nhật).

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, Trường Trung cấp nghề huyện tập trung triển khai các nội dung tuyên truyền, giáo dục về giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh ngay trong dịp khai giảng năm học mới 2009 - 2010 và các giờ sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm...; đưa nội dung tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em vào nội dung họp phụ huynh học sinh của các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS. Đối với các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, đưa thêm nội dung giáo dục các em học sinh không được điều khiển xe mô tô trên 50cm³ khi chưa có giấy phép lái xe.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa huyện, Đài Truyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tập trung thực hiện các tin, bài viết, chuyên đề, xây dựng các tiết mục cổ động về đề tài đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông và văn minh đô thị để tổ chức tuyên truyền sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Chú ý nêu các gương điển hình người tốt, việc tốt và phê phán người tham gia giao thông có hành vi cố tình vi phạm luật giao thông.

5. Thanh tra Xây dựng, Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các trường hợp mua bán lấn chiếm lề đường nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

6. Ban An toàn giao thông huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động “Tháng an toàn giao thông” năm 2009; tổng hợp báo cáo và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác này. Sau 15 ngày ra quân thực hiện, các đơn vị có báo cáo nhanh tình hình, kết quả hoạt động cho Thường trực Ban An toàn giao thông huyện (Công an huyện).

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể tổ chức tốt các hoạt

động tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên, công nhân tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động “Tháng an toàn giao thông” năm 2009.

8. Sau khi kết thúc thực hiện “Tháng an toàn giao thông” năm 2009, các đơn vị gửi báo cáo sơ kết và đề nghị khen thưởng về Thường trực Ban An toàn giao thông huyện vào ngày 01 tháng 10 năm 2009. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban ATGT thành phố và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Tấn